

สรุปยุทธศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่	ประเทศ	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์
๑	บรูไน	เป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับความมั่งคั่งและความมั่นคงแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์บรูไน (Wawasan ๒๐๓๕) ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑) การศึกษา เน้นเยาวชนมีความรู้เท่าทันโลก ๒) เศรษฐกิจ เน้นพัฒนาพื้นที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ๓) ความมั่นคง เน้นเพิ่มสมรรถนะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ๔) การพัฒนาระบบสถาบัน เน้นป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ๖) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นโครงการท่าเรือน้ำลึก ๗) ความมั่นคงทางสังคม เน้นให้คนบรูไนทุกคนได้รับสวัสดิการที่ดี ๘) ด้านสิ่งแวดล้อมมีโปรแกรมรู้จักประเทศของคุณ (Know Your Country Programme) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
๒	กัมพูชา	วาระแห่งชาติกัมพูชา “Rectangular Strategy” for Growth , Employment , Equity and Efficiency in Cambodia	ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) ได้แก่ ๑) การยึดหลักธรรมาภิบาล ๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ๓) การพัฒนา ๔ สาขา (เกษตร โครงสร้างพื้นฐาน ภาคเอกชน ทรัพยากรมนุษย์) ๔) การลดความยากจน
๓	อินโดนีเซีย	อินโดนีเซียจะต้องมีความรุ่งเรือง ความเสมอภาคและความยุติธรรม	๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพใน ๕ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ สุมาตรา ชวา กาลิมันตัน สุลาเวสี และบาหลี ๒) การสร้างความเข้มแข็งให้กับการเชื่อมโยงภายในและต่างประเทศ ๓) การสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔	ลาว	ลาวจะต้องหลุดพ้นความยากจนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งพัฒนาประเทศให้พ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยอาศัยการพัฒนาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย (Battery of Asia) ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓	๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การแก้ไขความอ่อนแอด้านทรัพยากรมนุษย์ ๒) การแก้ไขความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจ ๓) การทำให้รายได้เฉลี่ยสามปีของประชาชนลาวทั้งประเทศมากกว่า ๑,๐๘๖ ดอลลาร์สหรัฐ
๕	เมียนมาร์	มุ่งสร้างเสรีภาพและประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและความยุติธรรม	๑๐ ประเด็น ดังนี้ ๑) การขยายอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ๒) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ๓) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ๔) การเร่งรัดผลผลิตด้านการเกษตรให้ตรงตามเป้าหมาย ๕) การขยายพื้นที่

ที่	ประเทศ	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์
		เชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจะนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	เพาะปลูก ๖) การเพิ่มผลผลิตด้านน้ำมัน ๗) การใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ๘) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๙) การขยายบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ๑๐) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖	มาเลเซีย	มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วในปี ๒๐๒๐	๕ ประเด็น ดังนี้ ๑) การปฏิรูประบบราชการ ๔ ประการ ได้แก่ วัฒนธรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความรวดเร็วในการตัดสินใจ ความคุ้มค่า และความซื่อสัตย์ ๒) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ ๕) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๗	ฟิลิปปินส์	การเติบโตอย่างทั่วถึง การสร้างงาน สร้างโอกาส และลดความยากจน	๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและยั่งยืน ๒) การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน ๓) การสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม
๘	เวียดนาม	การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย (Modern Industrialised Country) ในปี พ.ศ.๒๕๖๓	๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคและควบคุมเงินเฟ้อ ๒) การปรับโครงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๓) การสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุน ๔) การพัฒนาสังคมเพื่อลดความยากจนและสร้างงาน ๕) การทบทวนการกระจายอำนาจ
๙	สิงคโปร์	เป็นรัฐบาลแห่งความร่วมมือร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชน	๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การร่วมกันสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น (รัฐบาลในฐานะผู้ให้บริการ เน้น Mobile Government และ รัฐบาลในฐานะเจ้าของแผนงาน เน้นการใช้ประโยชน์จาก social network) ๒) การสร้างสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม ๓) การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐบาล

แหล่งที่มา : ๑) ชุดเอกสาร “อาเซียน กูรู” ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
๒) เว็บไซต์รัฐบาลภาคภาษาอังกฤษ ของทุกประเทศที่ทำการศึกษา